

Bảo đảm an toàn cao nhất khi học sinh học trực tiếp tại trường



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan được trang bị kính chắn giọt bắn bảo đảm an toàn khi đến trường.

Những ngày này, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Thái Thụy đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Với ngành Giáo dục huyện, các cơ sở giáo dục cấp đã chủ động nâng cấp độ phòng, chống dịch khi trên địa bàn huyện và tỉnh xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Theo thống kê của Phòng, ngoài các cơ sở giáo dục

học trực tiếp từ ngày 23/11 thì hiện nay trên địa bàn huyện có 2 trường được trung tâm làm khu cách ly tập trung nên ngày 25/11 học sinh của 2 trường này sẽ trở lại trường học trực tiếp. Ngoài ra còn có 2 lớp của Trường Tiểu học Thụy Xuân đang học trực tuyến do có yếu tố dịch tế liên quan đến ca mắc Covid-19 mới. Thời điểm này, khi học sinh đi học trực tiếp, công tác phòng, chống dịch được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Ngay buổi sáng đầu tiên học sinh đi

học trở lại sau khi nghỉ hết học kỳ I, lãnh đạo Phòng đã trực tiếp đến các cơ sở giáo dục kiểm tra, nắm bắt tình hình. Qua kiểm tra, các trường đều bố trí đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang. Phòng lưu ý các trường cần phân bố giờ học và giờ tan học giữa các lớp lệch thời gian để hạn chế tập trung đông học sinh, tránh ùn tắc tại cổng trường. Đối với giờ ra chơi, các trường phải quản lý chặt chẽ, tổ chức các hoạt động giải trí tại lớp học để tránh việc tiếp xúc gần

giữa các lớp và học sinh với nhau. Đặc biệt, Phòng đã hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức tập duyệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng xử lý nếu phát hiện ca F0 trong trường. Mục đích là để các trường không lúng túng khi dịch xuất hiện và lây lan trong trường học.

Tại Hưng Hà, những ngày gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nên việc bảo đảm an toàn khi học sinh đi học trực tiếp luôn được ngành Giáo dục và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Ông Phạm Văn Chủ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Hưng Hà cho biết: Hiện nay, ngoài 5 xã trên địa bàn huyện đang tạm thời cho học sinh dừng đến trường, trong đó có 4 trường mầm non được trung tâm làm khu cách ly tập trung thì tất cả các cơ sở giáo dục đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã soạn thảo đề cương hướng dẫn các trường xây dựng các kịch bản cụ thể, chuyển trạng thái thích ứng khi trường học hoặc địa phương xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Qua 2 ngày tổ chức dạy học trực tiếp sau khi học sinh nghỉ hết học kỳ I, chúng tôi nhận thấy ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của giáo viên và học sinh rất cao. Các lớp đều thực hiện kê bàn học và sắp xếp vị trí ngồi của học sinh giãn cách hơn trước. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chất, Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất

cho biết: Nhà trường đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng và xử lý các tình huống nếu trường xuất hiện F0 hoặc trên địa bàn xã xuất hiện F0 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt, cập nhật và báo cáo kịp thời các trường hợp học sinh thuộc diện F1, F2, vùng phong tỏa để nhà trường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 23/11 toàn tỉnh có 5/8 địa phương cho học sinh đi học trở lại. Một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa cho học sinh đi học trở lại, chủ yếu là ở Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Cụ thể, toàn tỉnh có 191 cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ đi học trở lại, 388 trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần an toàn mới đi học, đi học phải bảo đảm an toàn. Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nên phần lớn học sinh đều phấn khởi khi được đến trường, phụ huynh và nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

ĐẶNG ANH

Diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2021

Ngày 23/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập trực tuyến bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2021.

Tham gia diễn tập có đại diện thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh; đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Chủ đề của diễn tập "Điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin qua lỗ hổng phần mềm" mô phỏng cuộc tấn công vào máy mail của đơn vị. Các đội tham gia diễn tập sẽ đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp, ngay khi nhận được thông báo từ đội giám sát sẽ lập tức vào cuộc để đánh giá tình hình, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đưa dịch vụ trở lại hoạt động bình thường, tránh ảnh hưởng đến người dùng, đồng thời điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công và đưa ra các biện pháp phòng, chống tương tự. Quá trình diễn tập các thành viên đưa ra các bước xử lý sự cố để khôi phục lại hệ thống.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng thực tế đối với hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, góp phần bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.

ANH THƠ

THÀNH PHỐ Tiếp nhận 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19

Sáng ngày 23/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thái Bình tổ chức tiếp nhận 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 do Báo Công Thương và Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.



Lãnh đạo UBND thành phố tiếp nhận bộ kit test nhanh Covid-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo

UBND thành phố cho biết: Những ngày qua, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp nhưng đến nay cơ bản đã được kiểm soát; tuy nhiên, dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. UBND thành phố trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Báo Công Thương và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa và kịp thời để thành phố tăng cường truy vết, tầm soát, xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm Covid-19, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, UBND thành phố đã vận động các doanh nghiệp chung tay ủng hộ vật tư, thiết bị y tế trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

MINH NGUYỆT

Phụ nữ Hưng Hà với phong trào trồng cây vụ đông

Vụ đông năm 2021, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, giá phân bón tăng cao, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức sản xuất nhưng với vai trò là lực lượng nòng cốt, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã tích cực vận động, khuyến khích hội viên mụ, thuê đất gieo trồng cây vụ đông nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



Phụ nữ xã Duyên Hải (Hưng Hà) tích cực mở rộng diện tích trồng cây khoai tây.

Đến xã Dân Chủ thời điểm này, trên các cánh đồng đều được phủ kín một màu xanh của cây bí. Chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Vụ đông năm nay, chúng tôi vận động chị em gieo trồng hơn 40 mẫu cây bí củ lạc, hiện nay bí đang phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến đạt từ 5 - 6 tạ/sào. Bên cạnh đó, để hưởng ứng phong trào mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh, chị em còn trồng thêm 3 mẫu khoai tây và một số rau màu khác, riêng Ban Chấp hành Hội LHPN xã đảm nhận gieo trồng trên

1 mẫu khoai tây, vừa có thêm nguồn vốn hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn vừa tạo sự đoàn kết trong cán bộ, hội viên. Chị Nguyễn Thị Vóc, thôn Đan Hội là một trong những hội viên tiêu biểu. Năm nay, chị gieo trồng trên 5 mẫu bí củ lạc, khoai tây, hành, dưa chuột... Trong đợt phát động mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, chị đã mạnh dạn trồng thêm 1 mẫu khoai tây để bù lại một số diện tích cây màu bị thiệt hại do mưa lớn. Chị Vóc cho biết: Được tỉnh, huyện hỗ trợ giống nên chúng tôi rất phấn khởi. Hiện nay cây màu của gia đình cơ bản

phát triển tốt và chuẩn bị cho thu hoạch. Bí năm nay có giá 10.000 đồng/kg, cao hơn so với năm trước, nếu thuận lợi gia đình tôi sẽ thu được hàng trăm triệu đồng. Xã Duyên Hải có truyền thống gieo trồng cây màu vụ đông từ nhiều năm nay. Để động viên hội viên tiếp tục bám đất, bám ruộng mở rộng gieo trồng cây màu vụ đông, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách từng thôn, tích cực vận động chị em mở rộng diện tích gieo trồng. Chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Những năm trước toàn Hội có gần 50% chị em làm

nông nghiệp của xã gieo trồng cây vụ đông thì năm nay có trên 60% chị em tham gia. Nhiều chị em rất tích cực hưởng ứng, gieo trồng từ 2 mẫu trở lên như các chị: Nguyễn Thị Nhạn, thôn Khả Đông; Bùi Thị Luyến, thôn Khả Tân; Lê Thị Lương, thôn Bùi Việt... Trung bình mỗi sào chị em thu từ 1,5 - 2 triệu đồng. Chị Lê Thị Lương, thôn Bùi Việt cho biết: Những năm trở lại đây, hệ thống kênh mương được đầu tư, phong trào sản xuất vụ đông phát triển mạnh, chúng tôi tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, bảo đảm chất lượng cung ứng ra thị trường. Hiện nay, hơn 7 mẫu bí củ lạc của gia đình tôi đang ra hoa, đậu quả, hứa hẹn cho năng suất cao.

Hội LHPN huyện Hưng Hà hiện có 15.000 hội viên tham gia trồng cây vụ đông với tổng diện tích 235ha do hội viên làm chủ. Đặc biệt, khi huyện phát động phong trào mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh, hội viên phụ nữ đã đứng lên mướn, thuê ruộng đảm nhận gieo trồng trên 35ha khoai tây. Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để thực hiện thắng lợi đề án sản xuất cây vụ đông năm 2021, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em tích cực gieo trồng, chăm sóc cây màu. Đồng thời, tuyên truyền các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện để chị em yên tâm mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, chúng tôi giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội để thực hiện, coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua đưa cuối năm. Qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần tăng thu nhập cho chị em.

Vụ đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, đa dạng các loại cây trồng, có thu nhập cao. Đặc biệt, năm nay, trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, thắng lợi trong sản xuất vụ đông càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp huyện và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

THANH THỦY

QUYNH PHỤ Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Thời gian gần đây thời tiết thay đổi thất thường, hay có mưa, độ ẩm cao, mầm bệnh trong môi trường phát triển mạnh, vì thế sức đề kháng của gia súc, gia cầm suy giảm, dễ bị nhiễm bệnh. Để bảo vệ đàn vật nuôi, huyện Quỳnh Phụ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có tổng đàn gia súc, gia cầm ước trên 1 triệu con, trong đó đàn gia cầm hơn 940.000 con, đàn gia súc trên 146.000 con. Trước tình hình một số địa phương trong tỉnh xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và những diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại các huyện, thành phố, Quỳnh Phụ đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Mặc dù từ đầu năm đến nay toàn huyện chưa có các dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên, để chủ động trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, huyện đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt được tình hình dịch bệnh và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Thôn Lương Cự Nam, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) có 12 hộ chăn nuôi lợn, đàn lợn có gần 300 con lợn nái, lợn thịt và hàng trăm lợn con, ngoài ra hầu hết các gia đình đều chăn nuôi gia cầm và nuôi chó, mèo. Hàng năm, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Trọng Tám, Trưởng thôn Lương Cự Nam cho biết: Khi có chiến dịch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó, mèo, cán bộ thú y xã gửi kế hoạch tới các thôn để thông báo trên loa truyền thanh về thời gian tiêm, lịch tiêm và giá thành tiêm để các gia đình trong thôn biết. Quá trình tiêm, thôn kết hợp với cán bộ thú y xã đến từng gia đình tư vấn tiêm đủ mũi, đủ liều cho vật nuôi. Cán bộ thú y của xã hướng dẫn các gia đình cách phát hiện một số bệnh thường gặp, hướng dẫn cách tiêm ngoài thời gian tiêm chủng để bảo vệ vật nuôi. Ông Đoàn Vũ Huỳnh, thôn Lương Cự Nam chia sẻ: Gia đình tôi nuôi trên 50 con lợn nái, lợn thịt. Khi được địa phương tuyên truyền tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tôi đăng ký đầy đủ các loại vắc-xin cho từng loại vật nuôi và tiêm đúng theo thời gian quy định. Đối với những lợn sinh đẻ, nhờ được cán bộ thú y

xã hướng dẫn cách tiêm, tôi tự tiêm một số bệnh trên lợn như: suyễn, tai xanh, lở mồm long móng. Việc tiêm vắc-xin phòng bệnh giúp các hộ chăn nuôi yên tâm, không hoang mang, lo lắng khi xảy ra dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó chú trọng công tác tiêm vắc-xin và tiêu độc, khử trùng. Đến nay, Quỳnh Phụ đã hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi, trong đó bệnh dịch tả lợn tiêm 32.975 liều, tụ đầu 13.755 liều, phó thượng hàn 15.830 liều, lở mồm long móng 11.425 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 900 liều, bệnh dại 1.350 liều, viêm da nổi cục 1.400 liều. Đối với việc tiêu độc, khử trùng, từ ngày 25/10 đến ngày 25/11 huyện tổ chức tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và

cấp 2.200 lít hóa chất cho các xã, thị trấn để phun cho các hộ chăn nuôi nhằm chủ động ngăn chặn, tiêu diệt các chủng vi rút gây bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, bảo đảm môi trường chăn nuôi an toàn góp phần không chế dịch bệnh. Việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tập trung vào những ổ dịch cũ đã từng xuất hiện một số loại bệnh: viêm da nổi cục trên trâu, bò, bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn; những nơi có nguy cơ cao, khu vực chợ, nơi giết mổ, tập trung buôn bán gia súc, gia cầm... Ngoài ra, trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại tại một số địa phương trong tỉnh, mặc dù chưa xâm nhập vào địa bàn huyện song công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương vẫn được tăng cường ổ mức cao. Huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh theo quy định; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, nhất là hoạt động giết mổ tự phát tại các hộ dân; tổ chức ký cam kết yêu cầu các hộ giết mổ, chăn nuôi, buôn bán gia súc, gia cầm chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ thú y xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.